



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ โทร. ๑๑๒๖

ที่ อว ๐๖๕๑.๑๐๔(๑)/๒๘๓๓

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง เชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอแนวทางการบริหารและพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ

เรียน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕ เรื่อง การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประกาศ ณ วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ประกาศและกำหนดกระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ซึ่งการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตามที่กำหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑๐ การได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี ทำได้ ๒ วิธี คือ ๑. การรับสมัคร และ ๒. การเสนอชื่อ ดังนี้

๑. การสมัครของผู้ที่สนใจ สามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ จนถึงวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังต่อไปนี้ (๑) ยื่นใบสมัคร ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น ๔ อาคารสรรพชีพูบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี ในวันและเวลาราชการ (๒) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับมาที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เลขที่ ๔๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๑๐ โดยถือเอาวันเวลาที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางออกไปรับฝาก หรือวันที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตราของเอกสารเป็นวันรับเรื่อง และ (๓) ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ recruit@rmutto.ac.th ปรากฏมีผู้สมัคร จำนวน ๑ ราย คือ น.อ.ธนากร เอี่ยมปาน

๒. การหย่อนบัตรเสนอชื่อหย่อนบัตรเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ ในวันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ บริเวณโถงชั้น ๑ อาคารสรรพชีพูบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี และเสนอชื่อทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ recruit@rmutto.ac.th ปรากฏไม่มีผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อตอบรับการทาบตามเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ

จากการประชุมของคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.๒๕๔๘ มาตรา ๒๖ วรรคสอง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ จำนวน ๑ ราย คือ น.อ.ธนากร เอี่ยมปาน

ทั้งนี้ คณะกรรมการ...

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้กำหนดให้ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ นำเสนอแนวทางการบริหารและพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ และตอบคำถามจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน โดยคำถามจะคัดกรองก่อนถามผู้เข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ นำเสนอและตอบคำถามประมาณคนละ ๓๐ นาที โดยให้นำเสนอไม่เกิน ๒๐ นาที ในวันจันทร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมปฐุมเทวี ชั้น ๘ อาคารสรรพวิชัยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอแนวทางการบริหารและพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ ในวันจันทร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมปฐุมเทวี ชั้น ๘ อาคารสรรพวิชัยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ ระหว่างการเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอแนวทางการบริหารและพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ ผู้เข้าร่วมสามารถส่งคำถาม และคณะกรรมการสรรหาฯ จะคัดกรองคำถามก่อนถามคำถามดังกล่าวต่อผู้เข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน



(นางสาวสมัญญา พิมพ์าลัย)

ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก



ลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟัง